

# NIỀM VUI VÀ HY VỌNG

*Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế của tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá, GRDP quý sau tăng cao hơn quý trước, hầu hết các ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Những kết quả đó không chỉ là niềm vui mà còn là hy vọng về một năm giành thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực.*



Sản xuất ở Xi nghiệp May veston Hung Hà (Tổng công ty May 10).

Ảnh: THU THỦY

ngiệp, từ đó tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cùng với phát động các doanh nghiệp ra quân thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, theo dõi sát tình hình và chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, toàn tỉnh còn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công, đồng thời chú trọng phát triển một số sản phẩm chủ lực như khăn các loại, khí tự nhiên, nhựa polyme, sứ vệ sinh, tàu các loại... Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng công tác thu hút đầu tư, chủ động sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; duy trì chương trình "Cà phê doanh nhân" 2 lần/tuần, từ đó tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chính vì thế, 9 tháng qua, ngành Công nghiệp luôn duy trì đà tăng trưởng hai con số (13,8%). Công tác triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình và quy hoạch phát triển một số khu công nghiệp mới được UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo thực hiện nhằm tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. 9 tháng qua, Thái Bình còn là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về giải ngân kế hoạch

Kết thúc 9 tháng đầu năm, GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 9,98% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%, công nghiệp, xây dựng tăng 16,98%, khu vực dịch vụ tăng 8,76% so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, bệnh lùn sọc đen xuất hiện ở một số diện tích, rầy lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh khác phát sinh với mật độ cao so với cùng kỳ nhiều năm cùng với việc giá lơn hơi giảm mạnh nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn tăng 2,6%, riêng trồng trọt tăng 3%. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Văn Dũng cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp, các ngành, các địa phương và nỗ lực của người dân, sản xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm trước, công tác xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và triển khai việc tập trung tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa được đẩy mạnh, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Trong chăn nuôi, toàn ngành tập trung phát triển theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng số gia trại, trang trại. Đến tháng 9/2017, toàn tỉnh có 696 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó 74 trang

trại quy mô lớn, 2 hợp tác xã thành lập 10 tổ hợp tác trong sản xuất chăn nuôi, hoạt động bền vững và hiệu quả. Lĩnh vực thủy sản phát triển ổn định cả về nuôi trồng và đánh bắt. Diện tích nuôi trồng đạt 14.874ha, tăng 283ha so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng khai thác ước

đạt 61.874 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016. Mô hình nuôi cá lồng trên sông tiếp tục được phát triển với 530 lồng nuôi, tăng 78,3% so với cùng kỳ năm 2016. Không chỉ tập trung phát triển nông nghiệp, tỉnh còn quan tâm chỉ đạo phát triển công



Người dân Thái Thụy được mùa vụ cá Nam.

Ảnh: TRẦN TUẤN

vốn đầu tư xây dựng cơ bản với tổng khối lượng ước hoàn thành và giải ngân đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, bằng 87,9% kế hoạch. Công tác quản lý và điều hành ngân sách cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế; tổ chức nhiều hội nghị với ngành Thuế, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thu ngân sách trên địa bàn. Đến ngày 30/9, tổng thu ngân sách nhà nước (không kể ghi thu, ghi chi) ước đạt 12.043 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán năm, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thu nội địa ước đạt 4.559,2 tỷ đồng, đạt 75,3% dự toán; tổng chi cần đối ngân sách địa phương ước đạt 7.790,5 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán.

Mặc dù kết quả đạt được là rất tích cực và toàn diện, thể hiện hiệu quả, hiệu lực của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nỗ lực vượt khó của các thành phần kinh tế nhưng để đạt được mục tiêu đã đặt ra, trong những tháng cuối năm, các ngành, các cấp cần quyết liệt, linh hoạt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành và đề ra các giải pháp đồng bộ, kịp thời trên mọi lĩnh vực. Trước mắt, tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an toàn cho lúa mùa cuối vụ, tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao theo lợi thế của từng vùng, từng địa phương, phân bổ diện tích cây màu vụ đông đạt trên 35.000ha. Trong chăn nuôi, chú trọng phát triển theo hướng gia trại, trang trại tập trung, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị gắn kết với thị trường. Tập trung thu hoạch nhanh gọn các đối tượng thủy sản, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi ngao bền vững. Trong công nghiệp, cần chú trọng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là khó khăn về vốn, mặt bằng, tiêu thụ sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình để đẩy mạnh thu hút đầu tư về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ưu tiên hỗ trợ các mặt hàng có thể mạnh và thị trường tiêu thụ rộng. Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp và tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2017 ở cả ba cấp chính quyền địa phương, nhất là dự toán thu về thuế và phí nhằm bảo đảm cân đối chi ngân sách địa phương và xử lý các nhiệm vụ phát sinh...

## Ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương



Để góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, từ nay đến cuối năm, toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để án tái cơ cấu ngành Công Thương và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, khuyến công, khuyến thương, kế hoạch xúc tiến thương mại và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Bên cạnh đó, ngành Công Thương cũng thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, khai thác tốt các thị trường truyền thống. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thuốc, vật tư y tế, xăng dầu, vàng bạc...

## Ông Phan Đình Đức, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



Là huyện ven biển nên Thái Thụy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các ngành và các địa phương tập trung khai thác tốt tiềm năng trong lĩnh vực thủy sản. Đến nay, toàn huyện có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.334ha, sản lượng ước đạt 32.746 tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số phương tiện đang hành nghề khai thác là 535 phương tiện với sản lượng khai thác ước đạt 27.082 tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016. Thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ, toàn huyện có 19 chủ tàu được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay có 4 chủ tàu đủ điều kiện được các ngân hàng thương mại ký kết hợp đồng tín dụng với số tiền cam kết cho vay 52,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện còn tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất. Nhiều dự án lớn trên địa bàn hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của huyện như Công ty Chế biến thủy sản Thụy Hải (cụm công nghiệp Thụy Tân), Công ty TNHH Quốc tế SH (Thụy Sơn), Công ty Hóa chất m Thái Bình - MICO, Công ty TNHH Richbeauty Việt Nam... Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 12.091,4 tỷ đồng, tăng 11,51% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp ước tăng 4,32%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản ước tăng 17,55%; thương mại, dịch vụ ước tăng 8,13%.

## Ông Nguyễn Trần Phi, Giám đốc Công ty May Vinap



Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành Ngân hàng đã giúp Công ty có vốn mở rộng phát triển sản xuất. Chính vì thế, từ quy mô ban đầu chỉ tạo việc làm cho 50 lao động, sau 7 năm thành lập Công ty đã không ngừng phát triển, tạo việc làm thương xuyên cho 400 lao động với thu nhập bình quân từ 3,7 - 4 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của Công ty là áo jacket và áo trượt tuyết nay đã được xuất trực tiếp sang thị trường các nước Hàn Quốc, Mỹ, Canada.

MINH HƯƠNG

# NGƯỜI TRỒNG RAU "khóc ròn" vì thời tiết

*Mưa lớn liên tiếp kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nông dân vùng chuyên canh rau màu ở các địa phương gặp nhiều khó khăn. Nhất là đối với các loại rau ăn lá như rau cải, rau diếp, rau gia vị... Rau xanh bị dập nát, thối gốc, năng suất giảm, trong khi chưa thể gieo trồng được vụ mới để đón đầu.*

Dù mưa lớn kéo dài chưa gây ra ngập, lụt nghiêm trọng nhưng cũng đã khiến cho tình hình sản xuất rau xanh của bà con nông dân rơi vào khó khăn. Ông Nguyễn Văn Chiêm, thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) cho biết: Tranh thủ những lúc trời tạnh ráo, hai vợ chồng ra đồng nhặt nhanh, thu hoạch diện tích rau màu còn sót lại để vớt vát, bù lại tiền giống và phân bón, chứ thời tiết "ấm ương" thế này, không loại rau nào sống nổi. Không riêng gì gia đình ông Chiêm, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các hộ dân thâm canh rau màu ở Vũ Phúc đều chung cảnh ngộ. Phần lớn

diện tích chuyên canh rau màu truyền thống ở đây như: rau diếp, mùi, thì là... đều bị dập nát do thời tiết "mưa xuống, nắng lên". Ông Hoàng Thế Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX DVNN xã cho biết: Thời điểm này mọi năm, diện tích rau màu của Vũ Phúc luôn duy trì từ 70 - 80ha, tuy nhiên, năm nay thời tiết diễn biến bất thường nên người dân xuống giống cảm chừng, hiện cả xã gieo trồng khoảng trên 20ha rau màu các loại. HTX đã chủ động chỉ đạo lực lượng nông gia tăng tập trung khơi thông dòng chảy, để phóng ngập úng cho rau màu để giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại cho người dân.

Giáp ranh với Vũ Phúc, xã Trung An (Vũ Thư) được coi là một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn nhất tỉnh với diện tích gần 90ha, tập trung chủ yếu ở thôn An Lộc. Mặc dù có truyền thống thâm canh rau xanh lâu năm, nhưng người nông dân nơi đây cũng đang "khóc ròn" vì thời tiết. Phần lớn diện tích gieo trồng rau xanh đều đang rơi vào cảnh "đồng trắng nước trong", chờ thời tiết khô ráo mới tiếp tục xuống giống lứa mới. Bà Mai Thị Oanh, xóm 6, thôn An Lộc, xã Trung An cho biết: Do thời tiết thay đổi thất thường nên 8 sào rau màu của gia đình tôi mấy tháng nay hầu như không cho thu hoạch. Cứ thu đi, làm

lại, tốn kém rất nhiều lần tiền giống, phân bón... Những năm gần đây, nhiều hộ trồng rau ở Trung An đã đầu tư xây lắp đặt hệ thống cột bê tông/tuýp sắt kiên cố để che lưới cho rau màu. Tuy nhiên theo chia sẻ của bà con nông dân nơi đây thì biện pháp này chủ yếu phát huy tác dụng để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng hay mưa ngắn ngày, chứ năm nay mưa kéo dài nhiều ngày liền, xen lẫn là "nắng quái", rau màu thường bị tấp lá, thối rễ nên thiệt hại là khó tránh khỏi.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ đầu mối của tỉnh, giá rau xanh gần đây đang trên đà tăng khá mạnh. Hiện giá rau cải thìa, cải dưa tăng từ 6.000 đồng lên 10.000 đồng/kg, rau diếp tăng từ 10.000 đồng/kg lên 20.000 - 25.000 đồng/kg, rau muống tăng từ 2.000 đồng/mớ lên 3.500 đồng/mớ...

Giá rau tăng, người trồng rau lại không có để bán, trong khi còn chờ "thời tiết" để tái đầu tư, xuống giống vụ mới. Theo dự báo của các ngành chức năng, năm nay do thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều dễ xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất rau màu nên giá rau sẽ có nhiều biến động.

NGUYỄN THỜI



Nông dân thu hoạch rau màu sau mưa lớn.